



Title :		10
Subject Heading 1 :		
Subject Heading 2 :		
Source :	นสพ.	หน้า 12.
Date :	วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557	

‘มพล.’ เล็งตั้งศูนย์เฝ้าระวัง รับมือแผ่นดินไหวภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม นายชาติ นาวานุเคราะห์ หัวหน้าสถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) เปิดเผยว่า จากกรณีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง มพล. ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบว่าหน่วยงานและประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์รับมือภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมจำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญผลักดันโครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบน ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2558-2562 ใช้งบประมาณในการจัดตั้ง 41 ล้านบาท เพื่อให้ศูนย์ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ Gistda แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติและแจ้งเตือน รวมถึงการจัดทำปฏิทินที่แสดงให้เห็นว่าเดือนใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติใด ตลอดจนจัดอบรมประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยใน

พร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้วางแผนป้องกันตนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

นายชาติกล่าวต่อว่า ทั้งที่ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีพบว่าในภาคเหนือมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลัง 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน กลุ่มรอยเลื่อนแม่เมือง กลุ่มรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน กลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา กลุ่มรอยเลื่อนเถิน กลุ่มรอยเลื่อนปัว กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ และกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา ที่เป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวล่าสุด รวมถึงเหตุภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและประเทศเพื่อนบ้าน มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น

ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ เป็นครั้งที่ 2 ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่การนายมงคลชัย ดวงแสงทอง ส.ว. เชียงราย ได้ขอหารือถึงกรณีแผ่นดินไหว ที่ จ. เชียงราย โดยนายสุรชัยแจ้งว่าจะนำข้อเสนอแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับบริจาคเงินจากสมาชิก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

PHOTO: MATICHON